

BÁO CÁO

Thẩm tra các báo cáo của UBND huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự huyện về tình hình thực thi pháp luật năm 2024

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện về thẩm tra dự thảo các báo cáo trình kỳ họp thứ Mười ba - Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Ban Pháp chế. Qua giám sát tình hình thực thi pháp luật năm 2024, kết hợp với việc thẩm tra báo cáo của UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện họp ngày 16/12/2024 đã thống nhất nhận định, đánh giá tình hình thực thi pháp luật năm 2024 như sau:

I. Nhận định, đánh giá tình hình chung:

Ban Pháp chế HĐND huyện cơ bản nhất trí với đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 như báo cáo của UBND, TAND, VKSND, Chi cục thi hành án dân sự huyện và nhận định thêm một số vấn đề sau:

Trong năm, UBND huyện đã tích cực trong công tác chỉ đạo, cùng với sự nỗ lực của các ngành, các cấp trong thực hiện nhiệm vụ được giao và Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024, nhất là đối với công tác giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri, nên tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội của huyện được giữ vững, cụ thể:

1. Về các báo cáo của UBND huyện (Báo cáo số 496/BC-UBND ngày 14/11/2024, báo cáo số 505/BC-UBND ngày 20/11/2024, báo cáo số 506/BC-UBND ngày 20/11/2024, báo cáo 518/BC-UBND ngày 25/11/2024, báo cáo 527/BC-UBND ngày 29/11/2024, báo cáo số 531/BC-UBND ngày 02/12/2024)

1.1. Tình hình quốc phòng - an ninh

Tình hình quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; đảm bảo đủ quân số, vũ khí trang bị, an toàn tại địa phương, không xảy ra vụ việc phức tạp về quốc phòng - an ninh. Công tác tuyển quân đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024. Tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã Tân Lợi đạt mục đích, yêu cầu và đảm bảo an toàn.

1.2. Về trật tự an toàn xã hội

Tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn huyện được giữ vững và ổn định; tình hình liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh kinh tế được kịp thời nắm bắt, xử lý nhanh chóng, không để phát sinh vụ việc phức tạp, nổi cộm. Về tình hình tội phạm đã phát hiện 93 vụ-173 đối tượng (so với cùng kỳ năm 2023 tăng 20 vụ); tỷ lệ điều tra khám phá đạt 80,65% (trong đó làm rõ các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 88,9%); Công tác bắt, giam, giữ; quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đảm bảo theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số diễn biến phức tạp, nguy cơ tiềm ẩn nhất là các loại tội phạm về ma túy (*tăng 01 vụ so cùng kỳ*), kinh tế (*tăng 02 vụ so cùng kỳ*), tham nhũng (*tăng 03 vụ so cùng kỳ*), mất an toàn lao động (*01 vụ nổ làm chết 02 người*); công nghệ cao, đánh bạc ...

1.3. Công tác cải cách hành chính và phổ biến, giáo dục pháp luật

- Công tác cải cách hành chính được UBND huyện xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu với quyết tâm cao trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính đã triển khai có hiệu quả qua cổng thông tin dịch vụ công, các phần mềm quản lý văn bản, hộp không giấy, thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới: vẫn còn tình trạng hồ sơ trễ hạn, chủ yếu ở lĩnh vực đất đai; kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ở một số cơ quan, đơn vị chưa cao; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến chưa cao...

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: UBND huyện và các ngành chức năng cơ bản kịp thời tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới của Trung ương và địa phương đến cán bộ, công chức và nhân dân trong huyện.

1.4. Việc thực hiện quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện

Các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan, chú trọng công tác cải cách hành chính gắn với thực hành dân chủ, nhất là những cơ quan thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân. Thực hiện tốt việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, tạo sự đồng thuận, phát huy dân chủ trong Nhân dân. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác triển khai, quán triệt các biện pháp đảm bảo thực hiện quy chế dân chủ ở một số cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức, chưa hiệu quả, công tác phối hợp đôi lúc chưa kịp thời, đồng bộ.

1.5. Tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng; trách nhiệm của các ngành, UBND xã, thị trấn được nâng cao. UBND huyện đã thường xuyên chỉ đạo quyết liệt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật, đã tiếp 136 lượt với 138 người. Qua phân loại số đơn thuộc thẩm quyền đã giải quyết 79/87 đơn, vụ việc (*còn lại phải giải quyết 08 đơn*). Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện so với cùng kỳ năm 2023 tăng, một số vụ việc đã được các cơ quan, đơn vị chức năng giải quyết đảm bảo theo quy định của pháp luật nhưng công dân vẫn tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến nhiều nơi.

- Công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được quan tâm. Tuy nhiên, tình hình tham nhũng vẫn còn tiềm ẩn và có thể xảy ra, đặc biệt là những lĩnh vực nhạy cảm như: quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, lĩnh vực quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước... Trong năm, đã khởi tố 04 vụ/02 bị can (*tăng 03 vụ so với năm 2023*).

2. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện (Báo cáo số 277/BC-VKS ngày 02/12/2024)

Qua thẩm tra, Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với các nhận định trong báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện và nhận thấy: năm 2024 tình hình tội phạm trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp, một số loại hình tội phạm mới xuất hiện và có chiều hướng tăng như: tín dụng đen, mua bán người, tai nạn lao động ... Các cơ quan chức năng đã khởi tố mới 156 vụ/236 bị can. Chất lượng công tác thực hành quyền công tố trong giai đoạn truy tố đạt kết quả tốt 100% vụ án truy tố đúng thời hạn luật định, truy tố đúng tội danh, không có án oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với các hoạt động tư pháp được thực hiện thường xuyên, chất lượng thực hành quyền công tố được tăng cường, chất lượng tranh tụng được nâng cao, quan điểm giải quyết các vụ án đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp vẫn còn một số hạn chế như: còn để việc hoàn trả hồ sơ giữa các cơ quan tố tụng (*Viện kiểm sát trả cơ quan điều tra bổ sung 18 vụ/65 bị can; Tòa án trả Viện kiểm sát 06 vụ/64 bị cáo*).

3. Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện (Báo cáo số 242/BC-TA ngày 27/11/2024)

Trong năm mặc dù số lượng các vụ việc thuộc thẩm quyền xử lý, giải quyết của Tòa án nhân dân huyện tăng nhưng Tòa án đã đề ra các giải pháp triển khai có hiệu quả mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ nên đã có nhiều kết quả trong công tác xét xử, giải quyết các loại án, đã giải quyết 1.118/1.197 vụ việc (đạt tỷ lệ 93,4%). Nhìn chung chất lượng giải quyết các loại án được nâng lên, kết quả xét xử cơ bản nghiêm minh đúng pháp luật. Việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm được Tòa án nhân dân quan tâm, chú trọng thực hiện đúng hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, đáp ứng tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp (*đã tổ chức 20 phiên tòa rút kinh nghiệm; tổ chức xét xử trực tuyến được 06 phiên tòa*).

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần quan tâm trong thời gian tới đó là: Một số vụ việc thời gian giải quyết còn kéo dài; một số thẩm phán bị khiếu nại, tố cáo, phản ánh trong công tác chuyên môn; trong 61 vụ bị kháng cáo, kháng nghị có 29 vụ sửa án, 06 vụ hủy án. Tỷ lệ bản án bị hủy, bị sửa do nguyên nhân chủ quan của thẩm phán chiếm 1,3%, tuy chưa vượt quá mức cho phép của Tòa án nhân dân tối cao (*không vượt quá 1,5%*) nhưng cần rút kinh nghiệm, chấn chỉnh kịp thời.

4. Báo cáo của Chi cục thi hành án dân sự huyện (Báo cáo số 585/BC-CCTHADS ngày 14/11/2024)

Qua báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Ban Pháp chế nhận thấy Chi cục THADS huyện đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác thi hành án dân sự, đã giải quyết xong 1.056 việc/1.246 việc có điều kiện thi hành (đạt tỷ lệ 84,75%); với số tiền 98.622.157.000/197.264.024.000 đồng có điều kiện thi hành (đạt tỷ lệ 50%). Công tác xác minh, phân loại án được chú trọng, bảo đảm chính xác, đúng pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại hạn chế: án có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau còn cao (*222 việc với 102.361.794.000 đồng*); một số vụ việc còn tồn đọng nhiều năm chưa giải quyết dứt điểm.

II. Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2025

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với những giải pháp trong báo cáo của UBND, TAND, VKSND, Chi cục THADS huyện và kiến nghị một số nội dung sau:

1. Đối với Ủy ban nhân dân huyện

- Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, bố trí chức năng, nhiệm vụ các phòng ban chuyên môn phù hợp theo quy định; củng cố, kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng vị trí việc làm.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cơ quan chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

- Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma túy, công nghệ cao... nhằm góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác kiểm tra đối với các lĩnh vực được phản ánh trên cơ sở đó làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đối thoại và tái đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết, đảm bảo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật, hạn chế tình trạng đơn giải quyết tồn đọng, kéo dài, quá hạn, vượt cấp.

UBND huyện chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ cho Tòa án đối với các vụ kiện dân sự; trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong chuyên môn, báo cáo cấp trên nếu có vướng mắc.

2. Đối với các cơ quan tư pháp

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những hạn chế trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và kiểm sát hoạt động tư pháp.

- Đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử cần thực hiện tốt quy chế phối hợp nâng cao chất lượng cũng như số lượng án giải quyết, hạn chế mức thấp nhất án quá hạn luật định và án bị hủy, bị sửa.

- Đề nghị Tòa án nhân dân huyện tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn trong công tác chuyên môn, hạn chế việc công dân khiếu nại, tố cáo, phản ánh trong công tác chuyên môn.

- Đối với Chi cục THADS huyện tăng cường đẩy nhanh tiến độ phân loại, xác minh để đưa ra giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành; đối với những vụ việc tồn đọng lâu cần có phương án tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thi hành án.

Trên đây là báo cáo thẩm tra các báo cáo của UBND huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự huyện và tình hình thực thi pháp luật năm 2024 trên địa bàn huyện. Ban Pháp chế HĐND huyện trình HĐND huyện xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- TT. HĐND, UBND, BMTTQVN huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- LĐVP, CV: HĐ;
- Lưu: VT./.

TM. BAN PHÁP CHẾ HĐND HUYỆN
TRƯỞNG BAN



Hồ Hùng Phi